



ที่ ศธ ๐๗๐๘๘/ว ๗๖๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสตูล ที่ ศธ ๐๗๐๘๘/ว๙๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสตูล แจ้งสถานศึกษาดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศไว้ล่าสุดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับใหม่เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือจนกว่าจะสั่งการเป็นอย่างอื่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีความต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสตูล ขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศไว้ล่าสุดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และเข้าบันทึกข้อมูลคะแนนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์รายงานผลการประเมินดังกล่าวลงในระบบบันทึกผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ <https://sar.dole.ac.th/> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาใช้รหัสของสถานศึกษา จำนวน ๑๐ หลัก กรอกลงใน "ชื่อผู้ใช้งาน" และใช้ตัวเลข จำนวน ๑๐ หลัก คือ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ กรอกลงใน "รหัสผ่าน" เพื่อเข้าใช้ระบบดังกล่าวอย่างไรก็ตาม สถานศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้หลังการเข้าระบบดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบ ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบดังกล่าวได้ที่ <https://shorturl.asia/pfVOW> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภาณันท์ พุทธิบุญ)

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสตูล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสตูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๔๔๙

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๔๑๓



ระบบบันทึกผลการประเมินฯ



วิธีการใช้งานระบบฯ